
 
 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดสมุทรสงคราม) 
-------------------------- 

 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันศกุร์ที ่๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 
๓. สถานที ่   ณ โครงการแก้มลิงทุ่งหนิ และวดับุญนาคประชาสรรค ์ 
    (วัดต้นล าแพน) ต าบลยี่สาร อ าเภออัมพวา จังหวดั 
    สมุทรสงคราม  

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

  หนว่ยงานภาครฐั ประชาชนทัว่ไป   

   เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้  
ได้ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่  
ของรัฐในพ้ืนที่เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคหรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งก าหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและ 
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลา
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ด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ป ี

๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ต้ังและขนาดพ้ืนที่ 
ขนาด จังหวัดสมุทรสงคราม มีพ้ืนที่ ๔๑๖.๗๐๗ ตารางกิโลเมตร (๒๖๐,๔๔๒ ไร่) คิดเป็นร้อยละ 

๐.๐๘ ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ที่ตั้ง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๖๕ กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนพระรามที่ ๒ หรือทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข ๓๕ (ธนบุรี–ปากท่อ) 
อาณาเขต 
อาณาเขต จังหวัดสมุทรสงครามมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกบัจังหวดัราชบุรแีละจังหวดัสมุทรสาคร โดยมีล าคลองดอนมะโนรา  

และรางหวัต าลึงในเขตท้องที่อ าเภอบางคนที และอ าเภอเมืองสมุทรสาคร  
เป็นแนวแบ่งเขต 

ทิศใต ้  ติดทะเลอ่าวไทย ตรงปากแม่น้ าแม่กลอง และจงัหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกบัจังหวดัสมุทรสาคร ที่คลองพรมแดนทอ้งที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกบัจังหวดัเพชรบรุี และจังหวัดราชบุรี โดยมีล าคลองวดัประดู ่ 

เป็นแนวแบ่งเขตในท้องที่อ าเภออัมพวา 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเป็นดินเหนียว
ปนทราย ไม่มีภูเขาหรือเกาะ เดิมเคยมีป่าโกงกาง ไม้แสม ตามชายฝั่งทะเลและมีป่าจากตามปากแม่น้ า  
แต่ปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชนจ์ากพื้นที่ดงักล่าวในการเลี้ยงกุ้งกลุาด าเกือบทั้งหมด ต่อมาการเลี้ยงกุ้งไดเ้กดิ
การขาดทุน ท าให้ปล่อยบ่อกุ้งรกร้างจ านวนมากแม่น้ าส าคัญที่ไหลผ่าน คือ แม่น้ าแม่กลองผ่านบริเวณท้องที่
อ าเภอบางคนที และอ าเภออัมพวา ไปออกทะเลอ่าวไทย ที่บริเวณปากแม่น้ าแม่กลองในเขตอ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม นอกจากนี้ ยังมีล าคลองใหญ่น้อยมากมาย แยกจากแม่น้ าแม่กลอง ๓๓๘ คลอง ล าประโดง 
๑,๙๔๗ ล าประโดง กระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ จากสภาพภูมิประเทศเช่นนี้ ท าให้เกิดความสะดวกในด้านการ
คมนาคมทางน้ า และการประกอบอาชีพด้านกสิกรรม  
 เขตการปกครอง 

จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๓ อ าเภอ ๓๖ ต าบล ๒๘๔ หมู่บ้าน 
โดยมีอ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม อ าเภออัมพวา และอ าเภอบางคนที และมีการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 
เทศบาลเมือง ๑ แห่ง คือ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เทศบาลต าบล ๘ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒๖ แห่ง 
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๗. วิธีการด าเนินการ 

  จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา  Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ   

  จัดเวทีสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดสมุทรสงครามที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. การศึกษาดูงานโครงการแก้มลิงทุ่งหิน 
 เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา ณ โครงการแก้มลิงทุ่งหิน บ้านทุ่งหิน ต าบลยี่สาร อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย นาย
วิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านกั
นายกรัฐมนตร ีและผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๔ ลงพื้นที่ติดตามความคบืหนา้
การด าเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหิน โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายกรกฎ 
วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นายพิเชษฐ ภัคพยัต ผู้อ านวยการโครงการ
ชลประทานสมุทรสงคราม และนายสันชัย พัฒนะวิชัย หัวหน้าส านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายสรุป 
 โครงการแก้มลิงทุ่งหิน เป็นโครงการที่มีเนื้อที่ ๒,๖๒๓ ไร่ ๒ งาน ๒๓ ตารางวา มีคันกั้นน้ ายาว 
๑๑.๗ กิโลเมตร ได้มีการพัฒนาโครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๖๔ มีระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๗๖ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการจะช่วยเพ่ิม
ปริมาณการกักเก็บของแก้มลิงจาก ๖ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น ๙ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถบรรเทา
อุทกภัยได้ ๔,๐๐๐ ไร่ มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ ๕,๐๐๐ ไร่ สามารถบรรเทาปัญหาน้ าหลากในช่วงหน้าฝน  
ลดความเสียหายต่อพ้ืนที่เศรษฐกิจ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าให้ประชาชนมีแหล่งน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง  
 ขณะนี้ ได้มีการด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยได้ด าเนินการขุดลอกดินพร้อมปรับเกลี่ยแล้ว 
๑.๑๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งไดก่อสร้างปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ า ๑ แห่ง ก่อสร้างปรับปรุง
อาคารท่อรับน้ า ๑ แห่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘ จะมีการด าเนินการขุดลอกดินพร้อมปรับเกลี่ยอีก 
๓.๐๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างปรับปรุงอาคารระบายน้ าแห่งที่ ๒ การก่อสร้างปรับปรุงประตรูะบายน้ า 
จ านวน ๓ แห่ง การปรับปรุงเส้นทางน้ าเข้าโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ตั้งแต่คลองบา้นนา คลองขวาง คลองบ้าน
น้อย และคลองประดู่สายหลักตั้งแต่ฝายบ้านน้อยถึงท่อลอดคลองระบายน้ าสายใหญ่ประดู่ ๔+๑๐๐ (ประตู
แพรกแป้ง) จ านวน ๑ แห่ง และการก่อสร้างอาคารท่อลอดรางรถไฟ จ านวน ๑ แห่ง 
 คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชื่นชมแนวทางการด าเนินการโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ที่จะช่วยบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ าหลาก ทั้งยังช่วยให้ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ซึ่ง
จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว 
พร้อมทั้งจะน าข้อมูล ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ไปสู่การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภาต่อไป 
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๒. กิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” ณ วัดบุญนาคประชาสรรค์ (วัดต้นล าแพน) ต าบลยี่สาร 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
น าโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง เดินทางถึงวัดบุญนาคประชาสรรค์ (วัดต้น
ล าแพน) ต าบลยี่สาร อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าส่วน
ราชการของจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้แทนภาคประชาชน ดังนี้  
 นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาและ
น าเสนอข้อมูลประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการลงพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย  
๑) โครงการแก้มลิงทุ่งหิน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลยี่สาร อ าเภออัมพวา มีสภาพเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ า มีน้ าทะเลหนุนสูง  
ท าให้เกิดปัญหาน้ าเอ่อลัน เข้าท่วมพ้ืนที่ประมงและที่อยู่อาศัยของประชาชนบ่อยครั้ง อีกทั้งจังหวัดไม่มีแหล่ง
เก็บกักน้ าจืดขนาดใหญ่ โครงการแก้มลิงทุ่งหินจึงเป็นโครงการส าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ าหลาก 
และเป็นแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ประชาชนในจังหวัดได้ โดยโครงการแก้มลิงทุ่งหิน มีเนื้อที่
ประมาณ ๒,๖๒๓ ไร่ หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ าได้ ๙ ล้านลูกบาศก์เมตร การด าเนินโครงการมี
การบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน ได้แก่ (๑) การเพ่ิมประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน โดยโครงการชลประทาน 
ได้ด าเนินงานขุดลอกดินและงานปรับปรุงอาคารชลประทาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณ 
๑๒๖.๙๗ ล้านบาท ปัจจุบันผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๖๖.๘๓ เนื่องจากปรับแผนการด าเนินงาน ซึ่งพ้ืนที่เป็น
ดินเลน ไม่สามารถขึ้นคันให้สูงได้ จึงต้องมีการดูดเลนขึ้นมาตากดินให้แห้งก่อน และยังมีพื้นที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ 
อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตจากกรมป่าไม้ (๒) การปรับปรุงถนนเข้าแก้มลิงทุ่งหิน โดยทางหลวงชนบท
สมุทรสงครามได้ด าเนินการปรับปรุงถนนเป็นบางส่วนแล้ว และได้จัดท าค าของบประมาณ  ปี ๒๕๖๗ ไปที่
กลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ ๒๗ ล้านบาท เพ่ือปรับปรุงเป็นถนน AC จากแก้มลิงทุ่งหิน ถึงบ้านต้นล าแพน 
ระยะทาง ๑.๗๗๐ กิโลเมตร (๓) การศึกษาออกแบบภูมิทัศน์ โครงการแก้มลิงทุ่งหิน โดยกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ได้ด าเนินการศึกษาและออกแบบ โดยใช้แนวคิดด้านภูมิสภาปัตยกรรมในการออกแบบเพ่ือให้ได้
ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการการศึกษาออกแบบ (๔) การก่อสร้างโรงกรองน้ าเพื่อ
ผลิตน้ าประปา ขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมท่อส่งน้ า โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นการก่อสร้างระบบผลิตน้ า สระกักเก็บน้ าเพื่อรองรับการเก็บน้ าให้ได้ประมาณ ๖ เดือน 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการส ารวจ ออกแบบ โดยฝ่ายพัฒนาแหล่งน้ า ส านักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค 
 ๒) การส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนด้านพลังงาน และมีการแปรรูปสินค้า เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
สร้างรายได้แก่ประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๖ มี ๑๗ โครงการ รวม ๒๙๕ เทคโนโลยี สามารถ
เกิดประโยชน์ ๒ ด้าน ได้แก่  (๑) การลดต้นทุนด้านพลังงาน โดยการเปลี่ยนการใช้ เชื้อเพลิงเดิมมาใช้ 
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน สามารถลดต้นทุนได้เดือนละ ๗๐๐ - ๘๐๐ บาท (๒) การน าเทคโนโลยีพลังงาน 
มาแปรรูปสินค้าสร้างรายได้ เพ่ิมมูลค่าของสินค้า เช่น การตากกล้วยในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
รายได้เพ่ิมขึ้นเดือนละประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ๓) แนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ใน
การพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ จังหวัดสมุทรสงครามได้ให้ความส าคัญกับประเด็น 
ดังกล่าว โดยได้ด าเนินโครงการและมีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ



๕ 
 
ภาคเอกชน ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น รวมถึงภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการตลาดร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม โครงการ
จัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง โครงการหมู่บ้านสีฟ้า โครงการอบรมไทยอาสาป้องกัน
ชาติ เป็นต้น และในนามของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามขอบคุณคณะกรรมการ และคณะที่ได้ให้เกียรติ
และเห็นความส าคัญกับจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเสนอข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นให้คณะกรรมการรับทราบต่อไป 
 จากนั้น ผู้ด าเนินรายการได้แนะน าสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชนในครั้ งนี้  
ประกอบด้วย 
สมาชิกวุฒิสภา 
 ๑. นายวิทยา  ผิวผ่อง    รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
        หัวหน้าคณะเดินทาง 
 ๒. นายจเด็จ  อนิสวา่ง    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๓. พลเอก ดนัย  มีชูเวท    รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
 ๔. นายเจตน์ ศิรธรานนท ์   กรรมการ 
 ๕. พลต ารวจตร ีปรชัญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ  กรรมการ  
 ๖. นายปัญญา  งานเลิศ    กรรมการ  
 ๗. นางเบญจรตัน ์จริยธาราสิทธิ์   กรรมการ 
 ๘. นางสาวเรณ ู ตังคจวิางกรู   กรรมการ  
 ๙. นายประดิษฐ์  เหลืองอรา่ม   กรรมการ 
 ๑๐. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล   กรรมการ 
 ๑๑. นายอนศุักดิ์ คงมาลัย    กรรมการ  
 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

นายยงยุทธ สุวรรณบตุร    สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
      จังหวดัสมุทรปราการ เขต ๒ 

ผู้ตรวจราชการ หรือผู้แทน 
ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี 

นายพีระ ทองโพธิ์     หัวหน้าผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย 

นายอาทร พิมชะนก     ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
      กระทรวงมหาดไทย  
นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด

สมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนชุมชนที่ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา พร้อมทั้งกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน อันสืบเนื่องมาจากการที่ศาสตราจารย์พิเศษพร
เพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เล็งเห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาควรจะได้ลงพ้ืนที่พบประชาชนเพ่ือรับฟัง
ความเห็นและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือน าข้อเสนอแนะจากประชาชนไปสู่การแก้ไข



๖ 
 
กฎหมายหรือเกิดการประสานงานกับหน่วยงานราชการให้เกิดผลส าเร็จต่อไป ทั้งนี้ ได้รายงานความคืบหน้า
ประเด็นข้อเสนอแนะของประชาชนจากการลงพ้ืนที่จั งหวัดสมุทรสงคราม จ านวน ๓ ครั้ ง  ดังนี้   
๑) ข้อเสนอแนะของนายวรีะนิจ เหลืองรัตนเจรญิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เสนอ (๑) 
เสนอให้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการท างานของผู้สูงอายุ ไม่ให้มีการจ ากัดอายุผู้ท างานและผู้ประกันตน 
ประเด็นดังกล่าวได้น าเสนอให้คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา พิจารณาและเชิญผู้แทนส านักงาน
ประกันสังคม มาชี้แจง ซึ่งส านักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับการขยายอายุผู้ประกันตนเพ่ือคุ้มครองแรงงานสูงอายุตามมาตรา ๓๓ 
โดยไม่ก าหนดอายุ การขยายอายุผู้รับบ านาญจากเดิม “๕๕ ปี” แก้ไขเป็น “๖๐ ปี” รวมทั้งให้ผู้รับเงิน
บ านาญชราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจได้โดยจะได้รับความคุ้มครอง ๓ กรณี คือ 
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอคณะกรรมการประกันสังคมเพ่ือ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎหมายของกระทรวงแรงงานต่อไป (๒) การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการท างานของประชากรกลุ่มอายุ  
๑๕-๑๘ ปี เนื่องจากเด็กเหล่านี้โตและสามารถที่จะท างานหาเลี้ยงชีพช่วยเหลือครอบครัวได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงว่า ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการที่จะให้เด็กอายุ ๑๕ ถึง ๑๘ ปี
เข้าท างานได้ โดยมีเงื่อนไขบางประการ เช่น ต้องแจ้งการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงาน ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่เด็กเข้าท างาน และแจ้งการสิ้นสุดการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่เด็ก
ออกจากงาน แล้วรายงานผลการท างานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ดูแลควบคุมให้แรงงานเหล่านี้ได้รับความ
เป็นธรรมหรือได้รับเงินค่าแรงตามเหตุผล (๓) ขอให้แก้ไขวิธีการรายงานตัวของผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่
ได้รับการบรรเทาโทษ ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและการต ารวจ วุฒิสภา 
พิจารณาและได้แจ้งผลการพิจารณาว่า แนวทางในการแก้ไขบัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนกรณีการ
รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติในวันและเวลาราชการ คือ กรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติมีความจ าเป็น
ไม่สามารถมารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติในวันและเวลาราชการได้ ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถ
แจ้งเหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานคุมประพฤติเพ่ือขอเลื่อนก าหนดนัดการรายงานตัวเป็นรายกรณีได้  
(๔) ขอให้เร่งรัดระบบขนส่งมวลชนทางรางที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดสมุทรสงครามได้
แบบต่อเดียว โดยไม่หยุดขาดตอนที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 
พิจารณาและได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้ชี้แจงกลับมาว่า เส้นทางนี้มีการก่อสร้างสะพานรถไฟ
ข้ามแม่น้ า ๒ แห่ง คือ บริเวณแม่น้ําท่าจีน ช่วงเทศบาลนครสมุทรสาคร และบริเวณแม่น้ําแม่กลอง ช่วง
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางรถไฟเชื่อมแม่น้ําดังกล่าว โดยโครงการนี้ได้
ด าเนินการศึกษาและออกแบบไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ท าให้ปัจจุบันแนวเส้นทางโครงการที่ออกแบบไว้มี
การด าเนินการพัฒนาโครงสร้างอื่น ๆ เช่น โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕  
สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม ๒) เป็นต้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาและทบทวนความเหมาะสม
ของโครงการอีกครั้ง ๒) นายเสียง อินทร์ประเสริฐ รองประธานสภาเกษตรกร เสนอปัญหาปัญหาการน า
มะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาได้น าเอาแมลงศัตรูพืชเข้ามาด้วย อีกทั้งยังปัญหากระรอกท าลายผลผลิต
มะพร้าว ส้มโอ ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรมวิชาการ
เกษตรได้ก าหนดหลักเกณฑ์การน าเข้าด้านสุขอนามัยพืช โดยก าหนดให้การน าเข้ามะพร้าวเพ่ือน าไปใช้ใน
กระบวนการแปรรูปต้องรมด้วยสารรมเมทธิลโบรไมค์ เพื่อท าลายความงอกและป้องกันไม่ให้น าไปใช้ส าหรับ
การปลูกซึ่งการรมด้วยสารรมดังกล่าวในอัตราที่ก าหนดสามารถก าจัดแมลงและไรได้  ๓) นางกานดา  



๗ 
 
พงษ์เจริญ เสนอขอให้มีการบรรจุพยาบาลเข้ามาใหม่ทดแทนจ านวนพยาบาลที่เกษียณอายุ และเสนอให้มี
การจัดสร้างโรงพยาบาลประจ าจังหวัดเพิ่มเตมิ เนื่องจากว่าโรงพยาบาลเดมิในมจี านวนผู้มาใช้บรกิารจ านวน
มาก ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐบาลได้บรรจุแต่งตั้งบุคลากร
ทางการแพทย์ในนช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เมื่อปี ๒๕๖๓ บรรจุไปแล้ว จ านวน 
๒๔ สายงาน รวมทั้งสิ้น ๓๘,๑๐๕ อัตรา และก าหนดให้จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพ่ือบรรจุนักศึกษา
ผู้ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๕ สายงาน รวมทั้งสิ้น ๗,๕๗๙ อัตรา ซึ่งการบรรจุพยาบาลเพื่อ
ทดแทนการเกษียณอายุ และเรื่องสุดท้าย เป็นประเด็นที่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลคลองโคนขอความ
อนุเคราะห์ให้มีการซ่อมแซมสะพานเก่าช ารุดในพ้ืนท่ีต าบลคลองโคน ซึ่งประเด็นนี้ ขอให้พลต ารวจตรี 
ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ กรรมการ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ได้รับทราบ 
 พลต ารวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ กรรมการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสะพานคอนกรีตเสริม 
เหล็กที่สร้างข้ามระหว่างหมู่ที่ ๒ ไปยังหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ต าบลคลองโคน สืบเนื่องจากคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางลงพื้นที่อ าเภอคลองโคน ได้มีชาวบ้านแจ้งว่า
สะพานดังกล่าว สร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ มีอายุ ๒๕ ปีแล้ว ท าให้เสาตอม่อที่อยู่ในน้ าถูกกัดเซาะจากน้ าเค็ม 
ท าให้มีความช ารุดทรุดโทรม จึงได้น าประเด็นดังกล่าวไปปรึกษาหารือในการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสมุทรสงครามพิจารณาด าเนินการซ่อมแซมสะพานดังกล่าว ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง ได้ชี้แจงว่า เสาตอม่อเสียหายจริงและจะด าเนินการต่อไป แต่จากการติดตามเรื่องดังกล่าว ทราบว่า 
กรมโยธาการและผังเมืองได้ส่งมอบสะพานให้กับกรมทางหลวงชนบท แล้วกรมทางหลวงชนบทส่งมอบให้ 
อบต. ดูแล ซึ่ง อบต. ก็ไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน จึงได้น าประเด็นนี้ไปหารือใน 
ที่ประชุมวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ว่า ขณะนี้ระยะเวลาล่วงเลยมากว่า ๗ เดือน
แล้วยังไม่มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่อย่างใด เกรงว่าสะพานเก่าจะช ารุด
จนพังทลายลงมา ก่อให้เกิดเหตุร้ายสร้างความเสียหายทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน
เช่นเดียวกับที่สะพานกลับรถ (U-Turn Bridge) บริเวณถนนพระราม ๒ ได้พังถล่มลงมาทับรถยนต์ที่วิ่งอยู่
ด้านล่าง เป็นเหตุให้ประชาชนเสียชีวิต ดังนั้น จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาเร่งรัดให้กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ด าเนินการซ่อมแซมสะพานดังกล่าวโดยเร็วที่สุด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยประธานวุฒิสภาได้ท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับค าชี้แจง
มาว่า ได้บรรจุแผนงานและงบประมาณในการซ่อมแซมสะพานแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน 
๒.๔ ล้านบาท เพ่ือประโยชน์ในการสัญจรของประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพ้ืนที่คลองโคน
ต่อไป   

 จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้รับฟังข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 ๑) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน 
 นายพิเชษฐ ภัคพยัต หัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม น าเสนอข้อมูลโครงการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน ของกรมชลประทมาน เป็นงานโครงการ ๔ ปี เริ่มด าเนินการตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ โดยแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณ 
๑๒๖,๙๗๖,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑) งานขุดลอกดินพร้อมปรับเกลี่ย งบประมาณ ๗๖,๒๑๒,๘๘๗ บาท 



๘ 
 
ปริมาณดินขุดตามแผน อยู่ที่ ๕ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแผนงานในปี ๒๕๖๕ ปริมาณขุดดินอยู่ที่ ๑.๓๙๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตร ด าเนินการไปแล้ว ๑.๑๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือ ๐.๒๒ ล้านลูกบาศก์เมตร และ
แผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ปริมาณดินขุดอยู่ที่ ๓.๐๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ๒) งาน
ก่อสร้างอาคารท่อระบายน้ า งบประมาณ ๓๒,๕๑๒,๕๘๗ บาท จ านวน ๑ แห่ง และ ๓) งานก่อสร้างอาคาร
ท่อรับน้ า งบประมาณ ๑๘,๒๕๐,๕๒๖ บาท จ านวน ๑ แห่ง ซึ่งงานก่อสร้างอาคารท่อรับน้ าและอาคารท่อ
ระบายน้ าติดปัญหาท าให้มีการยกเลิกการคัดเลือกผู้รับจ้างเมื่อตอนต้นปี ท าให้ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง จะต้องเริ่ม
ด าเนินการใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ ท าให้จัดหาผู้รับจ้างล่าช้า ปัจจุบันผลการด าเนินงานมีความคืบหน้า
โดยรวมอยู่ท่ี ๖๖.๘๓% ส าหรับแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับวงเงินงบประมาณ ๒๖๐ ล้าน
บาท เพ่ือด าเนินงานขุดลอกแก้มลิงทุ่งหิน งานก่อสร้างอาคารระบายน้ า จุดที่ ๒ งานก่อสร้างประตูระบาย
น้ า (คลองตรงคต) งานก่อสร้างประตูระบายน้ า (คลองแพรกจาก) ซึ่งงบประมาณก้อนนี้กรมชลประทาน
ได้รับแจ้งจากส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติว่า ได้มีการน างบประมาณดังกล่าวไปด าเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยที่มีความจ าเปน็เรง่ดว่น จึงท าให้ปัจจุบันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังไม่ได้รับงบประมาณ  
 พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการฯ ได้ลง
ไปในพ้ืนที่จริงและรับทราบแผนงานและขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ  เห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ 
นอกจากจะได้มีแหล่งน้ าใช้แล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนส าหรับประชาชนในจังหวัด
สมุทรสงครามอีกด้วย 
 นายยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เนื่องจากเป็น
คนต าบลยี่สารมาตัง้แต่เกดิ จึงมีความผูกพันและรับทราบความเปน็มาของโครงการแก้มลิงทุ่งหนิมาตัง้แตต่น้ 
โครงการแก้มลิงทุ่งหินมีความส าคัญเชิงประจักษ์กับประชาชนต าบลยี่สาร ตลอดจนประชาชนในจังหวัด
สมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการแก้มลิงทุ่งหิน คือ เป็นแหล่งผลิต 
น้ าประปา เป็นแหล่งน้ าดิบที่จะป้อนให้กับจังหวัดสมุทรสงครามได้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถจัดท าเป็น
เส้นทางท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริป การท่องเที่ยวทางราง  ด้านการคมนาคมจะมีระบบโลจิสติกส์ที่จะขยาย
มาจากถนนพระราม ๒ เข้าสู่ถนนริเวร่า และเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟความเร็วที่สถานีเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี ด้านการกีฬา สามารถท ากิจกรรมกีฬาทางน้ า กีฬาทางบก เส้นทางจักรยานต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ 
จะเป็นแหล่งค้าขาย สามารถส่งเสริมเศษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนได้ จัดท าเป็รโฮมสเตย์ที่พักอาศัยเพ่ือ 
รองรับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งพ้ืนที่ภายในโครงการมีการจัดสรรเพ่ือท าเป็นตลาด ๓๐๐ ไร่ ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเล อาหารแห้ง อาหารสดได้ทุกรูปแบบ ส่วน
ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ า เห็นว่า กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ าได้ และประการสุดท้าย 
สังคมของชุมชนยี่สารและบ้านต้นล าแพนจะมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสิ่งส าคัญที่สุด คือ โครงการแก้มลิง 
ทุ่งหินจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ดีที่สุดของจังหวัดสมุทรสงคราม เพราะจังหวัดสมุทรสงครามมีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว มีทรัพยากรพร้อม มีอาหารการกินพร้อม จึงขอให้ประชาชนมีความพร้อมในการปรับตัว
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
 นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการแก้มลิงทุ่งหินเพ่ิมเติมว่า การด าเนินงานในส่วนของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สมุทรสงคราม จะมีหน้าที่ด าเนินการส ารวจ การวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ จัดหางบประมาณท าถนนและ
คันดินล้อมรอบถนนทั้งหมดที่ได้มีการขุดแก้มลิง โดยจะมีเส้นทางปั่นจักรยาน มีสถานที่ออกก าลังกาย  
มีศูนย์กีฬาชุมชน มีสถานที่นันทนาการ และมีแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของประชาชนใน



๙ 
 
พ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวหรือพักผ่อนในอนาคต ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท จะรับผิดชอบ
ในส่วนของการตัดถนนเชื่อมต่อระหวา่งถนนโครงการกบัถนนภายนอก ส่วนการประปาส่วนภูมิภาค มีหน้าที่
ในการส ารวจ ออกแบบและการก่อสร้างโรงกรองน้ าเพ่ือผลิตน้ าประปาขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง และสามารถให้บริการน้ าประปาแก่ประชาชนได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด นอกเหนือจากนี้ สิ่งที่ได้รับจาก
โครงการนี้ คือ การเข้ามาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าชายเลนที่ถูกท าลายจาก
การถูกบุกรุกน าไปท าเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับมาสวยงาม และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่
อีกหนึ่งแห่งของประเทศไทย   
 นางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ในฐานะ
ตัวแทนของประชาชนชาวสมุทรสงครามและเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามโครงการนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น  
ซึ่งพ้ืนที่นี้แต่เดิมไม่สามารถเข้าไปท าประโยชน์อะไรได้เลย จนถึงช่วงท่ีคณะ คสช. ได้มีการทวงคืนพ้ืนที่จาก
เอกชนกลับมา จึงได้มีการวางแผนว่าจะน าพ้ืนที่นี้มาท าประโยชน์เพ่ือไม่ให้เอกชนเข้ามายึดครองอีก จึงเกิด
เป็นโครงการแก้มลิงทุ่งหินขึ้นมา โดยมีเนื้อที่ ๒,๖๐๐ ไร่ ในเบื้องต้นได้ก าหนดพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่ 
กักเก็บน้ าจืดส าหรับไว้ท าน้ าประปา และท าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ า ทั้งนี้ ทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามจะได้มีการประชุมเกี่ยวกับโครงการนี้อีกครั้งในเดือนมกราคม 
๒๕๖๖ และจะน ามารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามรับทราบต่อไป และในส่วนภาคประชาชน
ที่ยังไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัโครงการนี้ ขอชี้แจงว่าไม่ต้องกังวลว่าชาวบ้านในพื้นที่จะไม่ได้รบัประโยชน์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมรับผิดชอบและชี้แจงท าความเข้าใจและประชาสัมพันธ์อย่าง
เต็มรูปแบบให้ประชาชนรับทราบในทุกขั้นตอนของโครงการ  

 ๒) โครงการส่งเสริมการใชพ้ลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
 นายธีรชัย พงศ์ติณบุตร พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม น าเสนอข้อมูลโครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้ด าเนินโครงการพลังงานทดแทนไปแล้วรวมทั้งสิ้น  
๑๗ โครงการ  และได้สนับสนุนระบบเทคโนโลยีไปแล้ว จ านวน ๒๙๐ ระบบ ประกอบด้วย ๑) โครงการ
พลังงานทดแทนปี ๒๕๖๖ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการสถานีพลังงานชุมชน ของส านักงาน
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งขอรับการสนับสนุนผ่านทางกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จ านวน 
๕ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีระบบเทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุน อาทิ ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ลากจูง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง และ (๒) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้าน
การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โดยด าเนินการ
ร่วมกับ อบต. ๔ แห่ง และมีระบบเทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
รถเข็น ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เตาเผาถ่าน เตาซุปเปอร์อั้งโล่แบบมาตรฐาน เป็นต้น ๒) โครงการ
พลังงานทดแทน ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๔ โครงการ เป็นโครงการที่ด าเนินการผ่านกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน จ านวน ๓ โครงการ และโครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบ
วงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน จ านวน ๑ โครงการ ๓) โครงการพลังงานทดแทน  
ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๗ โครงการ เป็นโครงการที่ด าเนนิการผ่านกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงานทัง้หมด 
ซึ่งเป็นการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก และ ๔) โครงการส่งเสริม
พลังงานทดแทน ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ านวน ๔ โครงการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมในลักษณะเดียวกัน 
ส าหรับภาพรวมในการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีประโยชน์  
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๒ ด้าน คือ การลดต้นทุนด้านพลังงาน อาทิ วิสาหกิจชุมชนที่ใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถ
ลดการใช้ไฟฟ้าได้เดือนละ ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท ลดการใช้แก๊สหุงต้มได้เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท และการสร้าง
รายได้จากการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น กลุ่มวิสาหกิจกล้วยน้องแชมป์ สามารถเพ่ิมรายได้เดือนละ 
๒,๐๐๐ บาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาหมอเทศแดดเดียว เพ่ิมรายได้เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท วิสาหกิจชุมชน
การผลิตเกษตรปลอดสาร มีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นต้น  
 พลต ารวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ กรรมการ สอบถามเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนว่า ส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้ออกแบบเองหรือว่ามีหน่วยงานอื่นเป็นผู้ออกแบบให้ 
เช่น ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ าแบบรถเข็น เป็นต้น เพราะว่าปัจจุบันนี้นวัตกรรมเหล่านี้
ได้มีการพัฒนาและมีรูปแบบที่หลากหลาย ยกตัวอย่างประเทศจีนที่มีระบบพลังงานทดแทนมากกว่า 
๓,๓๔๐ ลิขสิทธิ์ เพราะฉะนั้น ถ้าส านักงานพลังงานจังหวัดมีการศึกษาและออกแบบให้ตอบสนองกับการใช้
งานในพ้ืนที่จริงจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมาก ส่วนเรื่องไฟส่องสวา่ง ปัจจุบันนี้มีหลอดไฟฟ้าโซลาร์
เซลล์ส าหรับใช้ตอนกลางคืน ถ้ามีออกแบบและสนับสนุนให้น าไปใช้ในพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลหรือไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 
จะเป็นประโยชน์อย่างมาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปพัฒนาด้วย 
 พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวว่า ปัจจุบันงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลดลงจากเดิม ๒๕ ล้านบาท เหลือเพียง ๑๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้น
ขอให้ส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงครามใช้ให้เต็มขีดความสามารถทั้ง ๑๐ ล้านบาท และได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตว่า ส านักงานพลังงานจังหวัดได้ด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมการใช้
พลังงานอยู่แล้ว ถ้าเป็นไปได้ขอให้ร่วมมือกับส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมกันส่งเสริมให้ด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม และช่วย
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่จะมุ่งไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ด้วย 
 นายธีรชัย พงศ์ติณบุตร พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ชี้แจงว่า เรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานจะมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีกองวิจัยและ
ค้นคว้าพลังงาน และกองพัฒนาพลังงานทดแทนร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยี อีกส่วนหนึ่ง 
กระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อออกแบบและพัฒนา นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังได้สนับสนุน
งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ในการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน  

 ๓. แนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์  
 พันเอก กุญช์ภัสร์  หาญสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
สมุทรสงคราม น าเสนอแนวทางการสร้างเสริมให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในได้บูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้น าท้องที่ท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ผ่านโครงการ
ต่าง ๆ อาทิ โครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ เพ่ือให้ประชาชน ผู้น าชุมชน และ
กลุ่มอาชีพ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โครงการบวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม เพ่ือสร้างสังคมคุณธรรมโดยน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนด้วยพลังบวรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โครงการชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือรับฟัง
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ข้อมูลของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้ามาแสดงความเห็นในทางที่ถูกต้องและ
เหมาะสม โดยใช้กิจกรรมเวทีเสวนาเป็นสื่อกลางในการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมพบปะหารือและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้สร้างการรับรู้ของประชาชนถึงการปฏิบัติงานของกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร และยังปลูกจิตส านึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในฐานะพลเมืองของ
ประเทศ โครงการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เพ่ืออบรมประชาชนในหมู่บ้าน 
อาสาและพัฒนาป้องกันตนเองให้มีจิตส านึกในด้านความมั่นคงและให้ความร่วมมือในการสร้างชุมชนที่
เข้มแข็ง มีความรักในถิ่นฐานที่อยู่ของตัวเอง มีความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ โครงการปลูกจิตส านึกเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ือเสริมสร้างและปลูกจิตส านึกเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูด้วยการอบรม
เพ่ิมเติมความรู้วิธีการป้องกันและรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานในการ
อนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งหมู่บ้านสีฟ้า และหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด ๑๙
เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ระดับต าบล ให้มีความพร้อมในการรับมือกับการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ ๑๙ และสร้างเสริมความเขม้แขง็ให้กับหมู่บ้านชุมชน ต าบล และอ าเภอ ให้สามารถเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โครงการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ เพ่ือให้ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักรู้ในความส าคัญของสถาบันหลักของชาติและส่งเสริมการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ โครงการเหล่านี้เป็นเพียง
โครงการบางส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติการที่ ๑ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด าเนินการ  
และในปีนี้ อาจจะมีการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในริเริ่มขึ้นมา 
เพราะเห็นว่าปัจจุบัน เด็กเยาวชนไม่มีความรู้หรือไม่รู้จักเกี่ยวกับประวัติของพระมหากษัตริย์ในอดีต  
จึงเห็นควรให้โรงเรียนต่าง ๆ เพ่ิมเติมการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย จัดกิจกรรมหรือ
โครงการเสาธง ๕ นาที ในการชี้แจงให้เด็ก ๆ ทราบประวัติศาสตร์ของชาติหลังเคารพธงชาติ เป็นต้น  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า กอ.รมน.จังหวัดมีการสร้างมวลชน 
ภายใต้โครงการต่าง ๆ ของ กอ.รมน.ที่จัดขึ้นหลายโครงการ ในส่วนของคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางมีเครือข่ายในสื่อสังคมออนไลน์ คือ กลุ่มไลน์ สว.พบประชาชน
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และจะมอบกลุ่มไลน์นี้ให้กับ  
กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้เครือข่ายของ กอ.รมน. ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์นี้ด้วย เพื่อจะ
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเสริมสร้างความจงรักภักดีและความเข้าใจในสถาบันหลักของชาติไปด้วยกัน 
 นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
เพราะว่าพ้ืนที่นี้สามารถเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี หากประชาชนที่อยู่โดยรอบได้มีการศึกษาหรือมีการสื่อสารกันในหลาย ๆ 
เรื่อง จะท าให้มีการเรียนรู้กันมากขึ้น ทั้งนี้ ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามและผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรสงครามส่งเสริมเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสภาเกษตรกรใน
พ้ืนที่ สภาองค์กรชุมชนต าบล วิสาหกิจชุมชน สมาคมการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือว่า 
อบต.จะเป็นศูนย์การจัดการความรู้การจัดการข้อมูลของส่วนราชการ เพ่ือให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามารับฟังก็
จะท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจ สร้างความรับรู้แล้วน าไปสู่การจัดการความรู้ได้   
 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กรรมการ ให้ข้อมูลใน ๒ ประเด็น คือ ประเด็นเรื่องการชะงักโครงการแก้มลิง
ทุ่งหิน เพราะว่าไม่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ ในส่วนงานขุดลอกแก้มลิง ในปี ๒๕๖๕ 



๑๒ 
 
ได้รับประมาณแล้ว ๗๖ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๖ ควรจะได้รับงบประมาณ ๑๗๗.๗๙ ล้านบาท ทั้งนี้ 
โครงการได้ด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว เพราะฉะนั้น ไม่ควรที่จะตัดงบประมาณออกไป จึงขอฝากไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการผลักดันโครงการนีต้่อไป และเชื่อมั่นใน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามในการประสานงานระหวา่งท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาชน ในการจัดท าโครงการนี้ให้ส าเร็จเป็นรูปธรรม รวมถึงจัดให้มีโครงการเสริมอื่น ๆ ต่อไป 
ประเด็นที่ ๒ ตามที่ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงครามได้น าเสนอโครงการเสาธง ๕ นาที ในการชี้แจง
ให้เด็ก ๆ ทราบประวัติศาสตร์ของชาติหลังเคารพธงชาติ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก และควรส่งเสริม
ให้ท าทุกโรงเรียน เพราะว่าเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญในอนาคต หรือน าบุคคลส าคัญใน
ประวัติศาสตร์มาเป็นต้นแบบหรอืสอนให้เด็กและเยาวชนปฏิบัตติาม หรือการน าเด็กและเยาวชนในแตล่ะรุน่
ไปเรียนรู้ในสิ่งที่รัชกาลที่ ๙ สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติ จึงขอให้ กอ.รมน.ได้สนับสนุนให้มีกิจกรรม
เหล่านี้ด้วย 
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้น าท้องที่ท้องถิ่น 
ตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมทั้งน าเสนอความคืบหน้าโครงการ
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน การส่งเสริมใช้พลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม และ
เรื่องแนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ และรู้สึกยินดีที่ได้ลงมาพบปะประชาชน ท าให้ได้รับทราบ
เรื่องราวดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ที่จังหวัดสมุทรสงครามด าเนินการไปแล้วและที่จะด าเนินการต่อไป  

 ทั้งน้ี การรับฟังความเห็นประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ มีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ๓. การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านบางสะแก ต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาหมูบ่้านเศรษฐกจิ
พอเพียง บ้านบางสะแก ต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ  
คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการท่ี ๔ รับฟังการบรรยายสรปุผลการด าเนนิงานศนูย์เรยีนรู้ โคก หนอง 
นา โมเดล โดยมี นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นายวิชัย 
กรรมาชีพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะแก นายมนัส บุญพยุง ก านันต าบลบางสะแก และประธาน
ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล บ้านบางสะแก เป็นผู้บรรยายสรุป 
 ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล บ้านบางสะแก ในอดีตเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้รับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล บ้านบางสะแก ได้ด าเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์  
จิตอาสาพัฒนาชุมชน มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น ปลูกพืชผักสวนครัว และมีการด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์



๑๓ 
 
เรียนรู้ในพื้นที่ เป็นแหล่งถ่ายทอดความรูด้้านการบรหิารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยศาสตร์พระราชา 
สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชื่นชมการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล บ้าน
บางสะแก ที่มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้น าชุมชนสามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการ
ชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้น คณะสมาชิก
วุฒิสภา ได้ร่วมกันปลูกต้นมะค่าโมง ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       แบบสอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๕๕ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 

ชาย ๖๐ 
หญิง ๔๐ 
รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

- 
- 

๕.๕ 
๒๐ 

๔๕.๕ 
๒๙.๑ 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

๑.๘ 
๔๐ 

มัธยมศกึษา ๓๐.๙ 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า ๑.๘ 



๑๔ 
 

ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 
ปริญญาตร ี ๑๘.๒ 
สูงกว่าปรญิญาตรี ๗.๓ 

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

๒๗.๓ 
๔๐ 

๑๒.๗ 
๑๐.๙ 
๙.๑ 

 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๖๖.๖ 
๓๖.๖ 
๒๕ 

๔๑.๖ 
- 

 ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๔ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจ 
อยู่ในระดับมาก มีจ านวนทั้งหมด ๑ ประเด็น ได้แก่  

 ๑. ร้อยละ ๗๓.๔ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 ส่วนอีก ๕ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
 ๑. ร้อยละ ๖๗.๖ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. ร้อยละ ๖๓.๒ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต 
 ๓. ร้อยละ ๕๙.๖ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๔. ร้อยละ ๕๗.๘ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
 ๕. ร้อยละ ๕๔.๖ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 
 



๑๕ 
 
๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้   ๗๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม  ๑๕๐ คน  
 แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๕๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม อาทิ ส านักงาน
จังหวัดสมุทรสงคราม ส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดั
สมุทรสงคราม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สมุทรสงคราม ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม และ กอ.รมน.จังหวัด
สมุทรสงคราม  
 ๒. ผู้แทนชุมชน อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลยี่สาร ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบลยี่สาร ผู้แทนชุมชนบ้านล าแพน  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม  
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
พร้อมทั้งได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ  ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 ๙.๓ เชิงเวลา 
   เหมาะสม ไม่เหมาะสม  อื่น ๆ .......................... 
 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 
   เพียงพอ/เหมาะสม ไม่เพียงพอ 
 
๑๐. ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 

------------------------------------ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 



๑๖ 
 

ประมวลภาพโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ณ โครงการแก้มลิงทุ่งหิน อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

---------------------------- 
 
เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา ณ โครงการแก้มลิงทุ่งหิน ต าบลยี่สาร อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

      
 

      
 

     
 

     
 

     



๑๗ 
 
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา กิจกรรม “สมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน” ณ วัดบุญนาคประชาสรรค์  
(วัดต้นล าแพน) ต าบลยีส่าร อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

   
 

   
 

    
 

     
 

     
 
 
 
 



๑๘ 
 
เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ศนูย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านบางสะแก ต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

   
 

   
 

     
 

     
 

     
 

------------------ 


